



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร. ๐-๒๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๑

ที่ กยศ ๐๒๘/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เรียน แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีทราบ

ตามหนังสือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้แจ้งลงในเว็บของ (กยศ.) ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีทราบและปฏิบัติตามแนวทางของ (กยศ.) ตามความทราบแล้วนั้น

งานกองทุน ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงให้นักศึกษากองทุนฯ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีทราบ และปฏิบัติตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่องหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี) ตามเอกสารแนบมานี้ หากสงสัยให้ติดต่อที่งานกองทุนฯ ชั้น ๔ อาคารกิจการนักศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแจ้ง)

หัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

1. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559

ระดับการศึกษา	ผู้กู้รายใหม่/ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา	ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี
ม.ปลาย	ผู้ขอกู้ยืมสามารถเลือกใช้ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืมที่ไม่น้อยกว่า 2.00	ผลการเรียน ผู้ขอกู้ยืมสามารถเลือกใช้ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืมที่ไม่น้อยกว่า 2.00
ปวช.	-	การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ผู้กู้ต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 36 ชั่วโมงในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม ซึ่งโครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ
ปวท/ปวส.	-	
อนุปริญญา/ปริญญาตรี	ผลการเรียน ผู้ขอกู้ยืมสามารถเลือกใช้ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืมที่ไม่น้อยกว่า 2.00 การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ผู้กู้ต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งโครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ	